



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขธิการ อธิบดี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยข้อ ๑๒ กำหนดว่า การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี  
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง  
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ประวิต เอรารวม)

เลขธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๔๐, ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๔ - ๙ ต่อ ๑๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓

หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๓๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)

เพื่อให้การดำเนินการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตามข้อ ๑๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๘ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

“อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง” หมายความว่า อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. กรมส่งเสริมการเรียนรู้

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

“ส่วนราชการ” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือกรมส่งเสริมการเรียนรู้

“การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น” หมายความว่า การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

๒. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการ โดยความตกลงยินยอมระหว่าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่เป็นเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓. การขอบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำเนินการตามลำดับและขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

๓.๑.๑ ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกันก่อน โดยพิจารณาจากระยะทางที่ตั้งระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา





กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีท้องที่รับผิดชอบ  
ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓.๑.๒ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

๓.๑.๓ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียง  
ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใดก็ได้ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งระหว่าง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

๓.๑.๔ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  
การศึกษาในภูมิภาคใดก็ได้ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

๓.๑.๕ กรณี ทุก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา  
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๓.๑.๖ กรณี อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

#### ๓.๒ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุดก่อน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง  
ระหว่างสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา  
วิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

#### ๔. การดำเนินการของผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๔.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี  
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา ดังนี้

๔.๑.๑ จำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประสงค์  
จะขอใช้บัญชี ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๔.๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
ที่ประสงค์จะขอใช้บัญชี



๔.๒ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี แจ้งมติพร้อมทั้งรายชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการ ที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีมติอนุมัติ

๔.๓ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ได้รับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ที่เป็นเจ้าของบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ จัดทำประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวและเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีเดียวกัน ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน สำหรับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มากกว่าหนึ่งบัญชี ในคราวเดียวกัน ให้จัดลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด ให้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบแข่งขันได้รายใดได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีแล้ว จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม

๔.๓.๒ แจ้งประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการ ที่เป็นเจ้าของบัญชี ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นในบัญชีเดิม

๔.๓.๓ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กรณีการขอใช้บัญชีที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เจ้าของบัญชี ใกล้ครบอายุการขึ้นบัญชี ต้องเร่งดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่หลังวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เจ้าของบัญชี ครบอายุการขึ้นบัญชี

อนึ่ง เมื่อบรรจุและแต่งตั้งแล้ว สถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด





๕. การดำเนินการของเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๕.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และแจ้งมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีทราบ ผลการพิจารณาโดยเร็ว

หากมีกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้แจ้งมติพร้อมเหตุผลที่ไม่อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีทราบด้วย

๕.๒ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการ ที่เป็นเจ้าของบัญชี มีหนังสือสอบถามความสมัครใจ ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อและลำดับที่ ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ ตามแบบสอบถามความจำเป็นที่กำหนด แล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ปรากฏในใบสมัคร หรือที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนไว้สำหรับการจัดส่งเอกสาร โดยแจ้งรายละเอียดให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบเกี่ยวกับลำดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รายชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่สมัครใจและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ขอใช้บัญชีแล้ว หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่อาจรับการบรรจุ และแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งและจะถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ทั้งบัญชีเดิมและตามประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ขอใช้บัญชี

ทั้งนี้ การสอบถามตามวรรคหนึ่ง อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้มากกว่าจำนวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครใจสำรองตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสมในคราวเดียวกันก็ได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจรายนั้น ถูกสอบถามในฐานะผู้สมัครใจสำรอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ที่ดีกว่าไม่สมัครใจ

การตอบรับของผู้สอบแข่งขันได้ทั้งกรณีสมัครใจและไม่สมัครใจ ให้แสดงความจำเป็นตามแบบที่กำหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการ ที่เป็นเจ้าของบัญชี หากพ้นกำหนด ถือว่าผู้ถูกสอบถามความสมัครใจสละสิทธิในการแสดงความจำเป็นครั้งนี้ โดยยังคงการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามลำดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่เป็นเจ้าของบัญชีเดิม



๕.๓ เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้พิจารณาดำเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ โดยให้ส่งรายชื่อ ลำดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัครสอบแข่งขัน หนังสือสอบถามความสมัครใจ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครใจ เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ขอใช้บัญชีได้ขอไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๔ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นในบัญชีเดิม

๖. เมื่อดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี และสำนักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง เพื่อตรวจสอบคำสั่ง

๗. การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าของบัญชีได้รับคำขอใช้บัญชี จนเสร็จสิ้นการบรรจุและแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย





## บทเฉพาะกาล

การดำเนินการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ในช่วงเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชีเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะขอใช้บัญชี ตามข้อ ๔.๑.๒ ได้แก่

๑.๑ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกบัญชีที่ยังมีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีที่ขึ้นบัญชีอยู่

๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทุกบัญชีที่ยังมีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีที่ขึ้นบัญชีอยู่

๒. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอใช้บัญชี ดำเนินการดังนี้

๒.๑ นำข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาพิจารณาก่อน หากมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความประสงค์ จะขอใช้บัญชี ให้ดำเนินการขอใช้บัญชีตามแนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๒ กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีตามบทเฉพาะกาลข้อ ๒.๑ ให้ดำเนินการขอใช้บัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้



แบบฟอร์มหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)  
สำหรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เจ้าของบัญชี

ที่ ศธ ..... สำนักงาน.....  
วันที่.....

เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  
เรียน นาย/นาง/นางสาว .....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ  
๒. แบบแสดงความจำนงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

ตามที่ท่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ..... ปี พ.ศ. .... และได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/  
อ.ก.ค.ศ. สศศ. /อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง (เจ้าของบัญชี) ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
.....ลำดับที่.....นั้น

เนื่องจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา...../อ.ก.ค.ศ. สศศ. (ผู้ขอใช้บัญชี) ขอรายชื่อ  
ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ท่านแสดงความจำนงว่า จะสมัครใจ  
หรือไม่สมัครใจไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตามแบบแสดงความจำนง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เมื่อท่านแสดงความจำนงสมัครใจและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  
การศึกษา..... หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้ว ท่านจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม  
หากท่านแสดงความจำนงไม่สมัครใจ จะไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  
การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศศ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เดิม

กรณีที่ท่านได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.....  
หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้ว หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง  
และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งบัญชีเดิมและตามประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. ผู้ขอใช้บัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ท่านแสดงความจำนง ตามแบบที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วส่งกลับไปยัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ส่วนราชการ (เจ้าของบัญชี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
ภายในวันที่.....(เจ้าของบัญชีกำหนด) โดยพิจารณาจากวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง  
บนจดหมายลงทะเบียนตอบรับ หากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิในการแสดงความจำนงในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .....

(.....)

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทร.....  
โทรสาร .....

ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ ๑. แบบฟอร์มหนังสือนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สศศ./ส่วนราชการ เจ้าของบัญชี แจ้งที่อยู่เพื่อให้ผู้แจ้งความจำนง  
ตอบหนังสือกลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สศศ./ส่วนราชการ เจ้าของบัญชี ดังนี้

สพท./สศศ./ส่วนราชการ.....

เลขที่ .....ถนน .....

ตำบล .....อำเภอ.....

จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

โทร. ....โทรสาร .....

E-mail.....





แบบแสดงความจำนงเพื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล .....อายุ .....ปี

คุณวุฒิ (ระบุชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก) .....

ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ..... ครั้งที่ .....ปี พ.ศ. ....

ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก.....

ขอแจ้งความจำนง ดังนี้

สมัครใจไปรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่.....หรือในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งโดยข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม เมื่อข้าพเจ้าได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ขอใช้บัญชีแล้ว

พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน คือ

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ

หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือ

หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรณีคุรุสภาไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ทัน)

ไม่สมัครใจไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ผู้แสดงความจำนง

- หมายเหตุ ๑. ผู้ที่มีลำดับที่ดีกว่าตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน
๒. กรณีในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา เดียวกัน มาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีระยะทางไกลที่สุดกับที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ หรือที่ไกลที่สุดกับสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะได้รับการจัดลำดับที่ดีกว่า
๓. ให้ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นนี้ กลับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สศศ./ส่วนราชการ (เจ้าของบัญชี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในระยะเวลาที่เจ้าของบัญชีกำหนด (ระบุวันที่.....)

โดยพิจารณาจากวันประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางของหนังสือสอบถามความสมัครใจ (ห้ามนำส่งด้วยวิธีการอื่นโดยเด็ดขาด)

